

สรุปข่าวประจำวัน  
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์	หัวข้อข่าว	หน้าที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับผู้บริหาร				
1	มติชน	'เฮ้ง' อำลา ขรก. ผู้นำแรงงาน	15	
2	ข่าวสด กรอบข่าย	อำลา	1	
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ				
1	ข่าวสด	จีตรวจโรงงานสารเคมี - วัตถุอันตราย	2	
2	มติชน กรอบข่าย	เดินหน้าชน : ดูแล 'ผู้สูงวัย'	9	

**“กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กสร.

ข่าวความเคลื่อนไหวของผู้บริหาร

## 'เฮ้ง'อำลาขรก.-ผู้นำแรงงาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสอำลาตำแหน่ง โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่โถงด้านล่างกระทรวงแรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติได้รับมอบดอกไม้พร้อมพวงหรีดด้วยความเป็นกันเองกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยแต่ละหน่วยงานต่างมีป้ายข้อความให้

กำลังใจ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความผูกพันที่ข้าราชการกระทรวงแรงงานพร้อมใจกันแสดงออกต่อนายสุชาติ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มชาวบ้านตัวแทนชุมชนแฟลตดินแดง ผู้นำสหภาพแรงงานต่างๆ เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้ขอบคุณและให้กำลังใจ ทำให้นายสุชาติถึงกับน้ำตาซึม

นายสุชาติกล่าวว่า อะไรที่เป็นนโยบายที่ดีและเกิดประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็อยากให้ได้มีการสานต่อ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม 3 ขอ ให้แล้วเสร็จ สร้างโรงพยาบาลประกันสังคม เพื่อความภาคภูมิใจของผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น



🏠 **อำลา** - นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน อำลาตำแหน่งที่กระทรวง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำสหภาพแรงงาน และชาวพลตติงแดงมาร่วมส่งจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความผูกพัน และซาบซึ้งจนน้ำตาคลอ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

## จีตรวจโรงงานสารเคมี-วัตถุอันตราย เข้มปลอดภัย-อบรมจนท.ยกระดับแผนเผชิญเหตุ

ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผลิต เก็บรวบรวม หรือมีการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย ว่า สนอ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ โดยสำรวจและตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การขนส่ง และการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย ในรูปแบบการบูรณาการที่ตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเขต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสารเคมีในสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต และผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การขนส่ง และการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย โดยจัดอบรม ทั้งออนไซต์และออนไลน์ รวมถึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดโต๊ะหมู่จากเงินสารเคมีบนโต๊ะ (Table Top Exercise) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายปกครองสังกัดสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช เจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม เจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยสายไหม สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีเครือข่ายการทำงานปฏิบัติกับสารเคมีและมีแนวทางการพัฒนาแผนเผชิญเหตุสารเคมีและ

วัตถุอันตรายของ กทม.

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และข้อปฏิบัติที่ดีตามมาตรการความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต สถานประกอบการกิจการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย และการจัดการอุบัติเหตุจากสารเคมี ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สถานีดับเพลิงและกู้ภัยท้องถิ่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้มงวดตรวจสอบโรงงาน สถานประกอบการที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การขนส่ง และการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน

ด้านน.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังประชุมหารือความร่วมมือกับเรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขานุการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ว่า ได้หารือ 2 ประเด็น ได้แก่ การจ่ายเงินชดเชยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ สพฉ. ดำเนินการจ่ายตรงให้แก่หน่วยปฏิบัติการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ตามที่ สพฉ.กำหนด

ส่วนเกณฑ์การขึ้นทะเบียน อาทิ การกำหนดเกณฑ์การตรวจรับรอง และขึ้นทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ FR การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินชดเชยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานรถจักรยานยนต์ฉุกเฉิน (Motorlane) การกำหนดเกณฑ์การตรวจรับรองและขึ้นทะเบียนเรือกู้ชีพ รวมทั้งขอความร่วมมือ สพฉ.เพิ่มข้อมูลและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ผ่านการอบรมจาก กทม. ลงในระบบฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติการ

# ดูแล'ผู้สูงวัย'

ก่อนพ้นหน้าที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งใจที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยแก่

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยออกเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคุณสมบัติการเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เป็นเงื่อนไขในการรับเบี้ยยังชีพ

ทำให้เกิดเสียงคัดค้านกระหึ่ม เพราะมีผู้ได้รับผลกระทบในระยะเวลาอันใกล้นี้จำนวนมาก

ไม่ใช่แค่ตัวผู้สูงอายุ แต่กระทบไปถึงครอบครัว คนในครอบครัว มีภาระต้องดูแลเพิ่ม ในสถานการณ์สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วในขณะนี้

เสียงคัดค้านถึงขั้นเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งเครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม หรือ We Fair รวมตัวคัดค้านเงื่อนไขดังกล่าวทันที

โดยยื่นข้อเรียกร้อง 1.กระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 แล้วกลับไปใช้ระเบียบเดิม คงสิทธิถ้วนหน้า โดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจน และตัดสิทธิการรับสวัสดิการซ้ำซ้อนไว้แล้ว

2.คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ต้องออกมาปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุทุกคน ไม่ให้ถูกลดทอนต่ำลงไปกว่าที่เคยเป็น ด้วยการไม่สนองตอบต่อหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นระบบ บำนาญถ้วนหน้า ด้วยการออกเป็นกฎหมายรองรับ ไม่ใช่ใช้หลักนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามมติคณะรัฐมนตรี

4.กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ของตัวเองในการศึกษาจัดงบประมาณที่ไม่จำเป็น และหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้ารัฐ เพื่อเพิ่มรายได้มาเติมเต็มการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนแบบถ้วนหน้า เช่น การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีความมั่งคั่ง ภาษีลาภลอย ภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้น เป็นต้น

5.รัฐบาลใหม่ ต้องผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเรื่องรัฐสวัสดิการเป็นสิทธิแบบถ้วนหน้าบรรจุในกฎหมายให้ชัดเจน

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงการแก้ไขหลัก

เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ พิจารณาหรือชอฎฎหมาย

เพราะระเบียบเดิม กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ ทำให้ผู้มีอายุเกิน 60 ปีทุกคน ไม่ว่าจะฐานะร่ำรวยหรือรายได้ประจำมากมายเพียงใด ถ้าไม่เคยได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ ย่อมมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

ขณะที่ผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ แม้เพียงเล็กน้อย กลับไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ จึงไม่อาจถือได้ว่ามีลักษณะ "อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม"

ข้อสังเกตการกำหนดกรณีไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ อาจพิจารณาจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้ตามเส้นแบ่งความยากจน หรือจำนวนเงินตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ขณะที่ อ.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มองว่า

ผลกระทบหลักเกณฑ์ใหม่ จะมีผู้มีสิทธิได้เงินน้อยลง ถ้าหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้จริง กระบวนการคัดกรองจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่มีปัญหาตกหล่น

หลักเกณฑ์การพิจารณาก็ไม่กึ่งทางเลือก เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีปัญหาในตัวเองอยู่แล้ว เพราะผู้มีสิทธิตกหล่นเยอะมาก นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยไม่มีบัตรนี้ มีแนวโน้มจะเป็นผู้มีรายได้น้อยมาก ยากจนกว่าคนอื่น

อ.สมชัยนำเสนอแนวคิด "แบบลูกผสม" โดยระบบถ้วนหน้าให้คงเอาไว้ แต่คงไว้ในระดับไม่สูงนัก เช่น ระดับปัจจุบัน 600-1,000 บาท

ผู้สูงอายุจะได้ถ้วนหน้าทุกคน แบบไม่คัดกรอง แต่ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ อยากเพิ่มงบประมาณตามที่หาเสียงไว้ ก็เพิ่มส่วนที่ต้องเข้าสู่การคัดกรอง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมากจริงๆ ได้รับเงินนี้ไป ข้อดีของแนวคิดคือ จะไม่มีใครตกหล่น

"ข้อเสนอจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบลูกผสม อาจต้องใช้งบประมาณมากกว่าปัจจุบัน แต่จะใช้ไม่มากเท่ากรณีถ้วนหน้าในอัตราจ่ายต่อหัวสูง งบประมาณที่ต้องจ่าย ไม่ถึง 4-5 แสนล้านบาทต่อปี อาจอยู่ที่ราว 2 แสนล้านบาท เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องไปหาเงิน" อ.สุชนแนะรัฐบาลใหม่

มารอดูว่าพรรคเพื่อไทย เคยหาเสียงนโยบายสำหรับผู้สูงอายุมากมายหลายด้าน

เช่น สาธารณสุข การเกษตร เศรษฐกิจ ที่ดิน และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

จะเดินหน้าหาเงินมาพัฒนานโยบายเหล่านี้อย่างไร และส่งผลดีต่อชีวิตผู้สูงวัยได้แค่ไหน

**สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อรุณยา**